



ประกาศเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยไว้โดยเปิดเผย และให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมนึก ทองขยัน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมนึก ทองขยัน	ประธานสภาเทศบาล	สมนึก ทองขยัน	
๒	นางสาวกัญยารัตน์ นະบุตร	รองประธานสภาเทศบาล	กัญยารัตน์ นະบุตร	
๓	นายวิสิทธิ์ หิรัญ	สมาชิกสภาเทศบาล	วิสิทธิ์ หิรัญ	
๔	นายสาคร เจริญพร	สมาชิกสภาเทศบาล	สาคร เจริญพร	
๕	นายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน	สมาชิกสภาเทศบาล	เจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน	
๖	นายวินัส ชุมบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล	วินัส ชุมบุตร	
๗	นายกฤติโชค ขาวเหลือง	สมาชิกสภาเทศบาล	กฤติโชค ขาวเหลือง	
๘	นายสมเกียรติ์ หลานหลาย	เลขาธิการสภาเทศบาล	สมเกียรติ์ หลานหลาย	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางประภาพร บุญถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล	ลา
๒. นายสุพจน์ กระบี่น้อย	สมาชิกสภาเทศบาล	ลา
๓. นายสมาน ผิวดี	สมาชิกสภาเทศบาล	ลา
๔. นางสาวอัจฉรา เกกนิชะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง	นายกเทศมนตรี	โชคนรินทร์ ขาวเหลือง	
๒	นายนพดล หวังกอ	รองนายกเทศมนตรี	นพดล หวังกอ	
๓	นายยงยุทธ บุญทองแก้ว	รองนายกเทศมนตรี	ยงยุทธ บุญทองแก้ว	
๔	นายวาสนา นະบุตร	เลขาธิการนายกเทศมนตรี	วาสนา นະบุตร	
๕	นายน้อม คงสุข	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	น้อม คงสุข	
๖	นายเอกภพ พลุษชัยนิมิต	ปลัดเทศบาล	เอกภพ พลุษชัยนิมิต	
๗	นางสุภานันท์ เจริญพานิช	รองปลัดเทศบาล	สุภานันท์ เจริญพานิช	
๘	นายสุเทพ บัวแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุเทพ บัวแก้ว	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๙	นายนิรุตต์ มีมะแม	หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ	นิรุตต์ มีมะแม	
๑๐	นายศุภกร มีแก้ว	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ศุภกร มีแก้ว	
๑๑	นางสาวมยุรี สรหงส์	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	มยุรี สรหงส์	
๑๒	นายณฐนนท์ สูทอก	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	ณฐนนท์ สูทอก	
๑๓	นางสาวจรรุณี พงพุทธา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จรรุณี พงพุทธา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการได้นับองค์ประชุม รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานสภาฯ : เนื่องจากมีพนักงานโอนย้ายมาในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ซึ่งจะมาดูแลงานกิจการสภาฯ ขอเชิญแนะนำตัว

นางสาวจรรุณี พงพุทธา : ดิฉัน นางสาวจรรุณี พงพุทธา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และให้ทุกท่านไว้วางใจในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รองประธานสภาฯ : ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่

นายวินัส ชุมบุตร : ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๑ ข้อความว่า เพื่อให้ผู้อื่นเช่าต่อ หรือซื้อเพื่อขายต่อ ให้เพิ่มเติมข้อความต่อท้ายว่า “คนที่ซื้อไปส่วนมากเป็นบุคคลที่มีอันจะกินมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย”

นายภฤติโชค ขาวเหลือง : ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๑๙ ในคำพูดของกระผม ข้อความว่าตามที่สมาชิกสภาฯ หลายท่านได้อภิปรายไปแล้วในเรื่องของภัยแล้ง ให้เพิ่มเติมข้อความต่อท้ายว่า “ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ และवादภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนี้” และข้อความว่า กระผมเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องเช่นกัน ก็แก้ไขเป็น “กระผมเองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน”

รองประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

-รับรองด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

พ.ศ. ๒๕๖๓

นายนิรุจน์ มีมะแม

: ตามที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นโดยอาศัยอำนาจของนายกเทศมนตรี และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน จึงมีการประกาศเพิ่มเติมแผนฯ ให้ประชาชนทราบ และรายงานมาให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบ

นายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน

: ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าชุดจิตอาสาภัย อปพร. เป็นชุดเดียวกันหรือไม่ ที่จะนำมาเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาเรามี อปพร. จำนวนมากแต่ปฏิบัติงานได้น้อยคน ดังนั้น จิตอาสาที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น ไม่อยากให้ซ้ำซ้อนกัน อยากให้คัดคนที่สมัครใจและทำงานจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชน และการทำงานจะได้มีประสิทธิภาพ

นายนิรุจน์ มีมะแม

: สำหรับข้อมูลจิตอาสาที่จะมาเข้าร่วมการฝึกอบรมนั้น ได้มีการรายงานให้อำเภอทราบ ตามที่อำเภอได้ขอข้อมูลมา จำนวน ๕๐ คน ชุดแรกที่ได้รายงานไปจะมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ส่วนชุดที่ ๒ จำนวน ๕๐ คน นั้นได้ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน รายงานมาให้หมู่บ้านละ ๓ - ๕ คน ซึ่งในขณะนี้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน การลงข้อมูลในระบบนั้นจะต้องลงเป็นชุดๆ ละ ๕๐ คน แล้วรายงานต่อไป ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายจะใช้ข้อมูลจากชุดนี้ตามที่ผู้ใหญ่บ้านแจ้งมา หากมีผู้ที่ปฏิบัติงาน อปพร. อยู่แล้วก็ยินดี เพราะไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็น อปพร. หรือ จิตอาสา ขอเพียงแต่ว่าต้องสมัครเป็นจิตอาสาซึ่งได้รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะคัดจาก ๒ ชุดนี้ในการเข้าร่วมฝึกอบรม

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

เลขานุการสภาฯ

: การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนด ไม่เกินสามสิบวัน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ จึงขอนำปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อกำหนดจำนวนประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๔

มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ ๔ สมัย คือ

สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้

สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ-

๔.๒ เรื่องการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายณฐนนท์ สูทอก

: ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ๓๒๔ กลุ่ม เพื่อผลักดันให้การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย บังเกิดผลปฏิบัติเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีการเลือกใช้วิธีการและพื้นที่กำจัดขยะที่เหมาะสม เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีการแบ่งพื้นที่การรวมกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเจ้าภาพหลักในการกลุ่มที่ ๑ ของจังหวัดกระบี่ และเมืองครุฑปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มทั้งสิ้น ๑๖ แห่ง

ดังนั้น เพื่อการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัด คุ่มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองกระบี่ ในนามของเจ้าภาพหลักในกลุ่มที่ ๑ ของจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม บันไทยสมอ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ตำบลกระบี่น้อย พิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

รองประธานสภาฯ

นายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

: ขอสอบถามว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลงนั้น จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ และควรหาวิธีในการประหยัดค่าใช้จ่ายหากเรามีพื้นที่ในการทิ้งขยะ ซึ่งเขตเทศบาล ตำบลกระบี่น้อย ยังมีพื้นที่สาธารณะว่างอยู่หลายแห่งและห่างไกลจากหมู่บ้าน สามารถดำเนินการได้

นายวินัส ชุมบุตร

: การบริหารจัดการขยะนั้น หากหน่วยงานภายนอกมีความพร้อมและมีการบริหารจัดการที่ดีเห็นควรให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้บริหารจัดการ เพราะหากเทศบาลตำบลกระบี่น้อยจะบริหารจัดการเองนั้นจะต้องมีความพร้อมหลายด้าน ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่นั้น หากเทศบาลตำบลกระบี่น้อยมีศักยภาพในการจ่ายได้ ก็อยากให้อำนาจดำเนินการต่อไป

นายณฐนนท์ สุทอก

: ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่เราจัดส่งให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ ว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลตำบลกระบี่น้อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ ในอัตรา กิโลกรัมละ ๔๗ สตางค์ ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามเทศบัญญัติ

นายโชคนรินทร์ ชาวเหลือง

: ตามรายละเอียดการจัดทำบันทึกข้อตกลงที่จะนำขยะจากพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ไปทิ้งที่เทศบาลเมืองกระบี่ จากที่เคยเสนอไปทางบริษัทเอกชน เสนอที่ประชุมสภาฯ และมีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านมาแล้วไม่ผ่านการเห็นชอบ แต่ในส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ผ่านการประชาคม และได้รับงบประมาณจากองค์กรอนามัยโลกในเรื่องของขยะ ทำโรงงานผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า คณะผู้บริหารพิจารณาแล้วจึงเห็นด้วยที่จะนำขยะในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ไปทิ้งในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

รองประธานสภาฯ

: ขอมติที่ประชุมการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง-

**๔.๓ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๖ รายการ**

นายนิรุทธิ์ มีมะแม
เคหะ

: ด้วยเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน แผนงาน

ชุมชน งานไฟฟ้าถนน เป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเทศบาลฯ ได้
อนุมัติไปแล้วนั้น หลังจากนั้นได้ให้ทางการไฟฟ้าประมาณการราคา เพื่อที่จะได้
ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ผลปรากฏว่าราคาที่ประมาณการมานั้นเพิ่มขึ้นจากเดิม
ทุกโครงการ ดังนั้น เทศบาลตำบลกระปี่น้อย จึงได้โอนงบประมาณเพิ่มจากเงินเหลือ
จ่ายโครงการสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ มาโอนเพิ่มในโครงการ
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน คลองเนียง-หลังโลดส์
หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓๒,๓๘๘.๖๕ บาท
๒. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่างถนน ซอยน้ำดื่ม มาลาตี
หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑๐,๒๑๗.๘๒ บาท
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายลำเสื่อ-โพธิ์เรียง หมู่ที่ ๑
(จุดรวมเพื่อนางเต็นท์-หมู่ที่ ๘) จำนวน ๘,๒๐๖.๑๕ บาท
๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายบ้านเขาดั้ง หมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๗
(บ้านผู้ใหญ่-ฟาร์มแพะ) จำนวน ๑๓,๙๕๖.๕๖ บาท
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕
จำนวน ๒๑,๖๑๐.๕๒ บาท
๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายหนองคล้า หมู่ที่ ๗
จำนวน ๓๔,๔๗๗.๔๖ บาท

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย อาศัยอำนาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๖ ได้อนุมัติโอน
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) ข้อ ๖๗
ทวิ จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย เพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนครั้งที่ ๖ และจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบต่อไป

รองประธานสภาฯ

: ขอมติที่ประชุมเรื่องขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๖ รายการ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ-

นายนิรุทธิ์ มีมะแม : ๔.๔ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗ การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ : ด้วยสำนักปลัดเทศบาล ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยในการโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แก้อื้อสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๓๕,๔๐๐ บาท
๒. แก้อื้อสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๕,๘๐๐ บาท
๓. กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนครั้งที่ ๗

รองประธานสภา : ขอมติที่ประชุมเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ

มติที่ประชุม -เห็นชอบ-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายวิสิทธิ์ หิรัญ

: กระทบขอกกล่าวถึงความเดือดร้อนเรื่องน้ำในหมู่ที่ ๑ เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ในบางส่วนของของหมู่บ้าน ประมาณ ^{3๐ กว)} ๒๐ หลังคาเรือน เดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงทำให้ไม่สามารถดันน้ำไปถึงได้ ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนจะต้องมาขอใช้บริการรถบรรทุกน้ำของเทศบาล ซึ่งก็สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคเท่านั้น เกิดความลำบากมาก ผู้บริหารของเทศบาล ก็ทราบเรื่องอยู่แล้ว ถ้าหากมีงบประมาณ กระทบขอเสนอให้เทศบาลชุดบ่อประปา บาดาลเพิ่ม ๑ บ่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน ซึ่งที่ผ่านมาเรายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

นายวินัส ชุมบุตร

: องค์กรของเราเป็นองค์กรที่ไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวก ทั้งฝ่ายสภาฯ และผู้บริหาร ที่ผ่านมามหากรรมการก็ปรึกษาหารือร่วมกัน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้อภิปราย ไปแล้วกระทบเห็นด้วยอย่างมาก ตำบลกระปี่น้อยก็เป็นตำบลที่มีพื้นที่บริการที่ กว้างมาก ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยกัน เทศบาลของเราก็มีส่วนราชการหลายกองแต่ละกอง ก็มีภารกิจต่างๆ มากมาย เทศบาลมีความพร้อมหลายๆ อย่างแล้ว แต่จากที่กระทบ ได้คลุกคลี และติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาล ก็เห็นว่าเรายังขาดเรื่องของ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่กระทบในฐานะ

สมาชิกสภาฯ ขอฝากเรื่องการจัดการรถยนต์ประจำกองซึ่งยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ตอนนี้องสธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องลงพื้นที่ทุกวัน ต้องทำงานร่วมกับภาคประชาชน และส่วนราชการอื่นๆ ยังไม่มีรถยนต์ในการใช้งาน เจ้าหน้าที่ต้องรอให้รถยนต์ของกองอื่นๆ ว่าง ซึ่งกองอื่นๆ ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานเช่นกัน อยากฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถประจำกองเพิ่มครับ ถ้ามีงบประมาณเพียงพออาจจะจัดสรรให้กองการศึกษาเพิ่มเติมด้วย เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอฝากด้วยครับ เรื่องที่สอง กระทบก็ต้องขอขอบคุณกองช่างที่ช่วยจัดสถานที่ให้ประชาชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาล ในช่วงเย็นทุกวัน เป็นเรื่องที่ดี และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทำให้เกิดประโยชน์มาก กองช่าง ยังได้รับปากในเรื่องของการเพิ่มหลอดไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างให้อีกในคราวต่อไป กระทบจึงขอชื่นชมครับ

นายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน : เรื่องน้ำตอนนี้ขาดแคลนอย่างมาก ตำบลเรามีแหล่งน้ำ คือ ม.๗ และ ห้วยรากไม้ ม.๕ ถ้ามีการบริหารน้ำที่ดีน้ำจะมีเพียงพอต่อพี่น้องประชาชน บางพื้นที่ บางจุดมีการปล่อยน้ำทิ้งทั้งวัน ทำให้น้ำไม่เพียงพอให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนอื่นๆ ที่อยู่ปลายสาย การแก้ปัญหาเราต้องลงพื้นที่ร่วมกัน ทั้งสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้อง ไม่ได้บอกว่าห้ามปล่อย แต่อาจจะให้ลดปริมาณลง ให้เห็นใจพี่น้องที่ไม่มีน้ำใช้ด้วย ที่ผ่านมาผู้บริหารก็ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำไปมากแล้ว ประปาภูมิภาคก็ขยายมาถึงบ้านโพธิ์เรียง ม.๗ แล้ว ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะครับ ยังเหลือบางพื้นที่ที่ยังเดือดร้อนเรื่องน้ำอยู่ ก็ขอฝากเรื่องการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนครับ

นายสุเทพ บัวแก้ว : ตามที่กระทบได้ร่วมกับ จนท.ปภ.จังหวัดกระบี่ ที่มาสำรวจสถานที่ ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลสถานที่สาธารณะ ซึ่งได้ลงไปดูพื้นที่ที่ต้องการขุดลอกให้มีความลึก ๒ เมตร ขยายความกว้าง แต่เนื่องจากการขุดนั้นปริมาณมาก ทางผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถตัดสินใจได้ที่ต้องการนำดินไปทิ้งที่พื้นสาธารณะ และไม่มีพื้นที่จะนำดินไปทิ้ง ขณะนี้มีงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อขุดลอกในการกักเก็บน้ำทาง ปภ.จังหวัดกระบี่ จึงได้แนะนำให้หาพื้นที่เอกชนในการนำดินไปกองไว้ก่อนเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำถนนลูกรัง ซึ่งเทศบาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประหยัดไปได้อีกด้วย

ในส่วนของปัญหาภัยแล้ง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้ลงพื้นที่ ม.๒ มี ๒ จุดที่มีการขยาย แต่ขยายประปาภูมิภาคจะดีกว่าประปาภูเขา และให้ผู้บริหารตั้งงบประมาณ ให้สมาชิกสภาฯ เห็นชอบงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งกระทบได้พาประปา ลงไปดูพื้นที่อยู่ ๓-๔ จุด และคำนวณค่าใช้จ่ายให้

ก็สามารถนำไปปรับแผนได้ แล้วนำเข้าไปประชุมสภา ในการจ่ายขาดเงินสะสมหรืออื่นๆ ต่อไป

นายวินัส ชุมบุตร : ขอเสริมจากท่าน สท.เจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน เกี่ยวกับน้ำหมู่ที่ ๗ มีลักษณะน้ำที่ใส และมีปริมาณมาก ถ้าเราสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการดี และผู้ใช้น้ำก็ต้องมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ในเขตกระป๋น่อยเรามีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง อยากให้มีการแบ่งปันในการใช้น้ำด้วย

นายนพดล หวังกอ : ปัญหาเรื่องน้ำของ หมู่ที่ ๑ ทางเราได้แก้ไขไปบางส่วน แล้วเรื่องน้ำหลายๆ หมู่บ้านพยายามแก้ปัญหาอยู่และไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งหาทางแก้ไขในทุกๆ หมู่บ้าน เช่นหมู่ที่ ๗ ก็ได้มีการขุดลอกน้ำก็มาถึงหมู่ที่ ๑๐ ในบางส่วน ปัญหาเรื่องน้ำนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆ จะอยู่ที่หมู่ที่ ๑๓,๓,๕,๔,๓ ซึ่งจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ ในส่วนของหมู่ที่ ๑ กระทบได้เข้าประชุมที่จังหวัด ได้เสนอโครงการไปที่ ปภ.จังหวัดกระบี่ ในการของบประมาณ แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ หมู่ที่ ๑ เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ไม่มากมีประปาอยู่ ๓ ลูก แต่ขาดการบริหารจัดการ ซึ่งได้ลงไปดูในพื้นที่น้ำไม่แห้งแต่ขาดการประสานงาน ประปาของหมู่ที่ ๑ ได้โอนให้หมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการ ในส่วนของเทศบาลจะเป็นเพียงพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ จึงอยากฝากท่าน สท.เขตที่ ๑ ได้ประสานสร้างความเข้าใจให้ทางหมู่บ้านทราบด้วย

จากที่จังหวัดได้ประกาศคาดว่าจะแล้งถึงเดือน เมษายน จะต้องเกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก หากได้ประสานภูมิภาคเข้ามาก็คงจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้น คาดว่าปี ๒๕๖๔ จะดีขึ้นในหลายๆ หมู่บ้าน เช่นหมู่ที่ ๓ น้ำจากฝายหมู่ที่ ๗ ลงมาที่บ่อวัดโพธิ์เรียง และก็ขอฝากโครงการปี ๒๕๖๓ ที่กำลังดำเนินการอยู่ของให้ สท. ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ ๓,๔,๗ ให้ลงพื้นที่ไปดูแล ตรวจสอบด้วย

นายวิสิทธิ์ หิรัญ : กระทบขออธิบายเพิ่มเติมว่าหมู่ที่ ๑ ไม่ใช่หมู่บ้านที่เล็ก เพราะมีอยู่ร้อยละ ๓๖.๖๖ แต่ปัญหาคือหมู่ที่ ๑ ไม่มีแหล่งน้ำดิบ ไม่มีน้ำผิวดิน มีแต่น้ำบาดาล แต่ขอยอมรับว่ามีการบริหารจัดการที่แย่มาก ขาดความเข้าใจระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ตามถึงจะมีการบริหารจัดการที่ดี ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะเราไม่มีน้ำผิวดิน และเชื่อเหลือเกินว่าฝ่ายบริหารจะอนุเคราะห์ ในส่วนของหมู่ที่ ๑ นั้น เราสามารถแก้ไขปัญหาได้แน่นอน หากได้ประปาบาดาล ๑ ลูก เพราะเรามีพื้นที่สาธารณะมากกว่า ๓๐ ไร่ และเป็นพื้นที่สูงสามารถหาน้ำได้แน่นอน จึงขอให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารด้วยว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านหรือได้รับการแก้ไขหรือไม่

รองประธานสภา : ขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ สท.วิสิทธิ์ หิรัญ ได้อภิปรายขอให้เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วน ตามที่ทราบมาว่างบประมาณภัยแล้งได้รับจัดสรรมาร้อยละ ๖๖ ดิฉันเชื่อว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงเห็นด้วยและเป็นการแก้ไขเร่งด่วนในเรื่องของน้ำหมู่ที่ ๑

นายกฤติโชค ขาวเหลือง : กระผมขอเรียนว่าเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญในวันนี้คงเป็นปัญหาภัยแล้ง ที่ได้อภิปรายมาหลายท่าน กระผมก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้เช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ หรือการใช้น้ำของประชาชนในชนบทที่เปิดน้ำทิ้งเข้าสวน เข้าใจว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องใช้เกี่ยวกับการบูรณาการไร่นา ที่ประชาชนมีแต่อยากให้มีจิตสำนึก และอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้ลงไปช่วยในการสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน สำหรับประปาส่วนภูมิภาคที่อยู่ในโซนธุรกิจการค้า การลงทุน ไม่ว่าจะเป็น หมู่ที่ ๒,๑๒,๑๑ มีการประสานจาก ผอ.กองช่าง ได้ลงไปสำรวจในบางจุด ที่ยังขาดประปาส่วนภูมิภาคอยู่ ซึ่งได้สำรวจเรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้งก็เช่นกันที่จะต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก โดยเฉพาะท่านรองนายกฯ นพดล ก็ได้ทราบข่าวเป็นอย่างดี และได้ช่วยลงไปแก้ไข ปัญหาในเรื่องนี้เป็นประจำ อาจเกิดผลเสียกับประชาชน ประเด็นที่สอง ทราบว่ามี การออกกำลังกายในช่วงเย็นที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อย ก็เป็นผลดีทำให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และเทศบาลตำบลกระปี่น้อย เป็นพื้นที่ที่จะช่วยนำพาให้ประชาชนมาออกกำลังกาย ฝากให้กองสาธารณสุขช่วยประสานงานหาอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อประชาชนจะได้สร้างสุขภาพที่ดี ประเด็นสุดท้าย การบูรณาการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ สท.วิสิทธิ์ หิรัญ ได้อภิปราย ไม่ใช่แก้ไขปัญหาเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหาอย่างเดียว อยากให้มีการแก้ไขต่อไปเรื่อยๆ จนเบาบางลง และประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะเป็นภารกิจของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย โดยตรงในการที่จะพัฒนานำพาชุมชนให้เกิดความเจริญ และให้เกิดความเข้มแข็ง

นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง : ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายไปหลายประเด็น ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในทุกโครงการ ซึ่งได้เห็นความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนประเด็นของ สท.วิสิทธิ์ หิรัญ ที่ได้อภิปรายให้ทางเทศบาลช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำ ซึ่งผู้บริหารเข้าใจปัญหาของประชาชน และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยตลอด ไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่ ๑ แต่รวมไปถึงหมู่ที่ ๗,๘,๓,๑๑ และกระบวนการในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนั้น จากข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคได้ยืนยันมาโดยตลอดในเรื่องของแรงดันน้ำดันไม่ขึ้น ก็เป็นประเด็นเดียวกันกับหมู่ที่ ๑๒ ซึ่งจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนั้น กระผมขอตอบให้ สท.เขตที่ ๑ ทราบและเป็นการยืนยัน จะให้ทางกองช่างตรวจสอบ เพราะที่ผ่านมาเคยตั้งประเด็นว่าถ้ามีประปาส่วนภูมิภาคเข้าไปแล้ว ทางเทศบาลจะไม่เข้าไปดำเนินการต่อ กระผมไม่เกี่ยงว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ ไม่ต้องเป็นห่วง การนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นเรื่องที่คณะผู้บริหารเต็มใจที่จะดำเนินการ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชน

ทุกคน ทุกหมู่บ้าน วันนี้เราช่วยเหลือได้ ๕๐% หรือ ๑๐ % ก็ต้องช่วยถ้าเกิดผลดีกับประชาชน ในประเด็นของหมู่ที่ ๑ กระทบรับปากจะดำเนินการให้ ประเด็นที่สองที่ สท.เจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน และสท.วินัส ชุมบุตร ได้อภิปรายเกี่ยวกับน้ำให้พื้นที่หมู่ที่ ๗ นั้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดเกิดพื้นที่ของน้ำ กระทบได้ลงพื้นที่ไปดูและได้เห็นความสำคัญ เคยปรึกษาคณะผู้บริหารจะเสนอของบประมาณจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าจะทำให้ได้มาตรฐานจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งได้คุยกันมาแล้ว แต่ถ้าเราจะนำงบประมาณมาดำเนินการ ตอนนี้งบประมาณปี ๒๕๖๓ ไม่เพียงพอ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ก็ยังไม่มีการสรุปแน่ชัด งบประมาณที่เคยได้รับการจัดสรรก็หายไปประมาณ ๑๓ ล้านบาท หากปรับลดจาก ๑๕ ล้านบาท มาเป็น ๖-๗ ล้านบาท ทางเทศบาลสามารถดำเนินการได้ แต่วันนี้ไม่สามารถเดินหน้าไปได้เนื่องจากเงื่อนไขของงบประมาณ

ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องยุทธศาสตร์ของจังหวัด โครงการที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้ส่งเข้าฝ่ายแผนนั้น ตำบลกระปี่น้อยอยู่ ๑ ใน ๓ ของจังหวัดกระปี่มาโดยตลอด เรื่องของการของบประมาณจากส่วนกลาง จังหวัด และอำเภอ ดังนั้นการช่วยเหลือประชาชนเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจ ไม่ว่าจะเป็โครงการของสำนักปลัด กองสาธารณสุข กองการศึกษาฯ ขาดรถยนต์ต้องปรึกษากันอีกครั้ง หากมีงบประมาณตั้งในเทศบัญญัติ จะดำเนินการทันที เพราะคือสิ่งที่สำคัญ ทุกกองมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้น ถ้าเรามาด้วยใจไปด้วยกันแล้วขับเคลื่อน สำหรับสิ่งที่สมาชิกสภาฯ ได้นำเสนอมานั้น ทางเทศบาลจะดำเนินการให้

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา ปีนี้มีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ของการแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอลเด็กและเยาวชน ประชาชน อาวุโส และจะดำเนินการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กรีฑา ขบวนพาเหรด พิธีเปิด ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันนี้จะมีการประชุมแนวทางในการจัดกิจกรรม ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมด้วย เวลา ๑๓.๓๐ น. และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ชุมชน กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมขบวนพาเหรดต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ช่วยกำกับดูแลด้วย

รองประธานสภาฯ

: ในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย ที่ได้ชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายไป

ขอปรึกษาทางกองสาธารณสุข ในส่วนของอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายที่จะขอมาตั้งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย สามารถจัดสรรงบประมาณจากที่ไหนได้บ้าง และผิดระเบียบหรือไม่

นายณฐนนท์ สุทอก

: การส่งเสริมด้านกีฬา จัดหาอุปกรณ์กีฬา เป็นภารกิจของกองสาธารณสุขหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่ากองสาธารณสุขจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทางเราก็จะมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะดูแลในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค

การรักษาดูแลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งจริงแล้วในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ถ้าจะดำเนินการจัดซื้อในงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุน แต่ถ้าอยากให้มีการจัดหาขอแนะนำให้ทางหมู่บ้านที่มีกลุ่มเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเขียนโครงการเสนอเพื่อของบประมาณในการดำเนินงาน


รองประธานสภา : หากทางหมู่บ้านเสนอโครงการเข้ามาและสามารถจัดหาอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย กำลังกาย แล้วสามารถนำมาตั้งไว้ที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อยได้หรือไม่ ผิดระเบียบหรือไม่

นายณัฐนนท์ สุทอก : ไม่ผิดระเบียบเพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นที่สาธารณะและอยู่ในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่๙


ที่ประชุม -รับทราบ-

รองประธานสภา : หากไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ดิฉันขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายสมเกียรติ หลานหลาย)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมนึก ทองขยัน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

.....

.....

.....

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอัจฉรา เกกีนะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวินัส ชุมบุตร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสาคร เจริญพร)